



เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เว็บไซต์เดลิเมลของอังกฤษ เปิดเผยเหตุการณ์สุดปาฏิหาริย์ เมื่อเจ้าหมาแดนผู้ดี รอดชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ หลังถูกคนไร้หัวใจจ้วงแทงซ้ำ ๆ เป็นผลลึกลับที่ร้ายกว่า 21 แผล และโยนข้ามรั้วอย่างโหดร้าย

เจ้าหมาสุดเคราะห์ร้ายตัวนี้ คือ เจ้าเดมปีซี่ สตาฟฟอร์ดเชียร์บูลเทอร์เรียวัย 6 ปี สุนัขในอาณัติของแคลร์ วิลกินสัน วัย 38 ปี จากบอร์นมัท เมืองดอร์เซตของอังกฤษ ที่เปิดเผยว่า โดยปกติแล้ว เจ้าเดมปีซี่จะนอนเฝ้าบ้านในตอนกลางคืนไม่ไปไหน เรียกว่าทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งคืนหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่บ้าน จู่ ๆ ก็มีโจรเข้ามาในบ้าน และเมื่อเจ้าเดมปีซี่ลุกขึ้นไปต่อกรด้วยตามสัญชาตญาณ โจรใจร้ายคนนั้นก็ไข่มดจ้วงแทงมาที่ร่างเจ้าเดมปีซี่ซ้ำ ๆ จนเป็นผลลึกลับกว่า 21 แผล และเลือดอาบไปทั่วร่าง ทำให้เจ้าเดมปีซี่บาดเจ็บอย่างหนักและไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อสู้ได้อีก และไม่เพียงแค่นั้น หลังจากที่จ้วงแทงเจ้าเดมปีซี่จนพรุนไปทั่วร่างแล้ว โจรใจหายบรายนี้ก็ได้อุ้มร่างใกล้ตายของเจ้าเดมปีซี่โยนข้ามกำแพงไปอีก ทำเอาเจ้าเดมปีซี่บอบช้ำ บาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตาย

แต่หลังเกิดเหตุไม่นาน ลอเรน หลานสาววัย 19 ปีของ แคลร์ วิลกินสัน ก็กลับมาถึงบ้าน และเห็นรอยเลือดเประอะเปื้อนตามพื้นบริเวณบ้านเต็มไปหมด ขณะที่ข้าวของในบ้านส่วนหนึ่งถูกทำลายเสียหาย ส่วนเจ้าเดมปีซี่ก็หายตัวไป เธอจึงร้องไห้และบรยากาศในบ้านก็วุ่นวายไปหมด จากนั้นก็เริ่มออกตามหาเจ้าเดมปีซี่โดยมีเพื่อนบ้านเป็นคนช่วยหา กระทั่งไปพบกับเจ้าเดมปีซี่นอนหายใจรวยรินอยู่ริมรั้วในสวนของเพื่อนบ้านในที่สุด จึงรีบนำตัวมันส่งโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเมื่อไปถึง แพทย์ก็ต้องผงะกับสภาพมันตอนนั้น เพราะบาดเจ็บสาหัสมาก และการกู้ชีวิตมันก็เริ่มต้นขึ้นอย่างทันทีงที่แม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะรอดชีวิตจะมีน้อยนิดก็ตาม โดยจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าเดมปีซี่ถูกแทงทะลุทั้งกะบังลม และตับอ่อน เสียเลือดมากและนานเกินกว่าจะรอดชีวิต

แต่แล้วอาการของเจ้าเดมปีซี่กลับไม่เลวร้ายเหมือนที่สัตวแพทย์คิดไว้ เมื่อมันเริ่มตอบสนองและมีอาการดีขึ้นตามลำดับ รอดชีวิตมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ถึงกระนั้นมันก็ต้องรักษาตัวอยู่นาน ทั้งอาการซ้ำในจากการถูกโยนข้ามรั้ว และบาดแผลเหวอะหวะจากการถูกจ้วงแทงที่ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงวันนี้

เจ้าตูบอังกฤษรอดหวุดหวิด หลังถูกโจรแทงพรุน 21 แผล

เขียนโดย Pice Priceaw

---

Credit kapook.com